
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 12/2562   

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================== 

 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 5. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล   คณะทันตแพทยศาสตร ์ รองเลขาธิการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา วิทยาลัยราชสุดา 
 7. อาจารย์ ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 8. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 9. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  10. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 17. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 21. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 22. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน ์ สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู ้
  23. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ
  24. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา 
  25. ศาสตราจารย์คลนิิก นพ.วิรณุ บุญนชุ ประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
  26. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์
  27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  28. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  29. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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  30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์   
  31. อาจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
  32. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  34. ดร.นภัสสร เพียสุระ แทนประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
  35. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธพิันธุ์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา 
  36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรณิ วงศ์ก าแหง วิทยาลัยนานาชาต ิ
 3. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ ์ ส านักงานอธิการบด ี
 4. Dr.Aung Win Tun บัณฑิตวิทยาลัย 
  5. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล 
 7. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
  8. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
  10. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
  11. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมสภาคณาจารย์ในเวลา 13.00-13.30 น. หลังจากนั้น ในเวลา 13.30-14.30 น. ประธานสภาคณาจารย์ได้เรียน
เชิญ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พบสมาชิกสภาคณาจารย์ 
เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ต่อจากนั้นเวลา 14.30 น. ประธานได้
ด าเนินการประชุมต่อตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 550 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
  เลขาธิการแจ้งว่า  ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  550 ประชุมเมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
  เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 22/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ประธานแจ้งว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ประธาน และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
วิรุณ บุญนุช เป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

  - ปอมท. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  

  - ที่ประชุม ปอมท. มีมติสนับสนุนให้ปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 8% 
และปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น 1.5% และ 1.7% เต็มจ านวน โดยตัวแทนของ ปอมท. ได้ยื่นเรื่องต่อรัฐสภา
แล้ว 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ทุนของสภาคณาจารย์ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล        
   เลขาธิการแจ้งว่า 1.4.1 สภาคณาจารย์ มีทุนที่อยู่ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 4 ทุน ดังนี้  
   1) ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร  
       วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์
ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอื่นๆ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
   ทุนคงเหลือ   100,000 .00 บาท  
   ดอกผลคงเหลือ     -1,313.82   บาท 
   หมายเหตุ ยอดเงินติดลบเนื่องจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิด าเนินการหักเงินต้นไปจ่าย ซึ่งไม่
สามารถท าได้ เนื่องจากเจ้าของทุนให้ใช้แต่ดอกผลเท่านั้น รอดอกเบี้ยสะสมเพื่อให้ดอกผลคงเหลือเป็นบวก 

  2) ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
   วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ทุนคงเหลือ     15,800.02 บาท 
   ดอกผลคงเหลือ      2,406.02 บาท 

  3) ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี  
   วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ทุนคงเหลือ   177,092.62 บาท 
   ดอกผลคงเหลือ    10,149.39 บาท 
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  4) ทุน Mahidol University Faculty Senate  
   วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทุนและดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ทุนคงเหลือ   389,140.40 บาท 
   ดอกผลคงเหลือ     1,924.09 บาท 
    รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 ชี้แจงเก่ียวกับความเป็นมาของทุนต่าง ๆ ทั้ง 4 ทุน ดังนี้ 
    1) ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร  
    คุณอรัญ และคุณสมจริง วงศ์สุรไกร บริจาคเงินจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) ในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ นพ.ธงธวัช อนุคระหานนท์ ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2525 -2529)  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์ของสภ าคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอื่นๆ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    2) ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  

   ศาสตราจารย์ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา หลังได้รับเลือกเป็นอาจาย์ตัวอย่างของ
สภาคณาจารย์ ประจ าปี 2529 บริจาคเงินจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) สมทบเข้าในบัญชีเงินฝากประจ า ชื่อบญัช ี
“มหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์” ซึ่งมียอดเงิน ณ ขณะนั้นจ านวน 10,800.02 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทสอง
สตางค์) และจัดตั้งเป็นกองทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเงินทุนตั้งต้น ณ วันจัดตั้งกองทุนรวม 15,800.02 บาท 
(หนึ่งหมืน่ห้าพันแปดร้อยบาทสองสตางค์) มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    3) ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี  

   ศาสตราจารย์คลินิก นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี เป็นผู้บริจาค ในสมัยที่ท่านด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการของสภาคณาจารย์ ต่อมาในสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. 
สิงหพันธุ์ ทองสวัสดิ์ เป็นประธานสภาคณาจารย์ จึงจัดตั้งกองทุนศาสตราจารย์คลินิ กนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีเงินทุนตั้งต้น ณ วันจัดตั้งกองทุนรวม 
177,092.62 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนับาทเก้าสบิสองบาทหกสบิสองสตางค์) 
    4) ทุน Mahidol University Faculty Senate  
    ศาสตราจารย์คลินกิ นพ.วิรุณ บุญนุช ในสมัยที่ด ารงต าแหนง่ประธานสภาคณาจารยส์มยั
แรก ตุลาคม 2555-พฤศจิกายน 2556 เป็นผู้หาเงินบริจาค และจัดตั้งกองทุน Mahidol University Faculty Senate ในปี 
พ.ศ. 2556 เงินทุนตั้งต้น ณ วันจัดตั้งกองทุนจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทุนและ 
ดอกผลในกิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และในปี  พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช 
ประธานสภาคณาจารย์ ได้หาเงินบริจาคเข้ากองทุน Mahidol University Faculty Senate อีกจ านวน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  
    นอกจากนี้ สภาคณาจารย์ยังมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 333-258481-7 ยอดเงินคงเหลือ 
ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จ านวน 47,397.73 บาท  
     ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.5 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค 
และกรุงเทพฯ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  
   เลขาธิการแจ้งว่า คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 
ก าหนดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค และกรุงเทพฯ เพื่อ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ก าหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ภาคกลาง จ านวน 33 แห่ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยผู้แทน
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี อุปนายกหรือกรรมการสภา (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) และ
ประธานสภาคณาจารย์หรือผู้แทน ซึ่งประธานสภาคณาจารย์เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาใน
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา น าเสนอข้อมูลภาพรวมของเหตุผลและความ
จ าเป็นในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” มีสาระส าคัญ คือ การถูก disruption ของหลายสาขาอาชีพ เช่น disrupt อาชีพแพทย์ และ
เภสัชกร ดังนั้น ทางรอดของมหาวิทยาลัย คือ การปรับตัว เน้นสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาด และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
   ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.6 พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 2563 
  เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจ าปี 
2563 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมพิธีตามก าหนดวัน เวลาดังกล่าว   
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.7 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   

 เลขาธิการแจ้งว่า ประธานลงนามในหนังสือต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) หนังสือเสนอชื่อผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   1.3 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

   1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

   1.5 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
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   1.6 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงาน
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

   1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์  ชื่นอ่ิม เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   1.8 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน เป็น
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 

   1.9 อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ เป็นผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
  2) หนังสือถึงกองกฎหมาย เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัย
การกระท าความผิดทางจรรยาบรรณ 
  3) หนังสือถึงสมาชิก ปอมท. เพื่อแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์มหาวิทยาลยัมหิดล 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.8 การเข้าเย่ียมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (Council Visit) 
   เลขาธิการแจ้งว่า นายกสภามหาวิทยาลยัจะไปเยี่ยมส่วนงานต่างๆ เพื่อรับฟังในหัวข้อดังนี้ 
  1) ผลส าเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานท่านในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 3-5 อันดับ เรียงตาม
ความส าคัญ 
   2) เป้าหมายและแผนการด าเนนิการในปีงบประมาณ 2563-2564 
   3) อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562    
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์  สามัญ ครั้ งที่  11/2562 ประชุมเมื่อ                    
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา 
   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์กับการบริหารมหาวิทยาลัย” 
  ประธานแจ้งว่า สภาคณาจารย์ก าหนดจัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์กับการบริหาร
มหาวิทยาลัย” ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี และประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 5 -7 
มกราคม 2563 โรงแรมแคนทารี เบย์ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อระดมสมอง วางแผนการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ของสภาคณาจารย์ ส าหรับการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์วัลเลย์ จะเป็นการดูงานเกี่ยวกับการท าธุรกิจ 
start up การท าวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชน และโครงสร้างของกลุ่มวิจัยที่มีประสิทธิภาพ หลังจากนี้ ฝ่ายเลขานุการจะ
สอบถามสมาชิกเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมสัมมนาตามก าหนดวัน เวลาดังกล่าว 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า จะจัดเสวนา เรื่อง Non-degree 
course ส าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ reskills upskills และเกิดการเรียนรู้ชีวิต (lifelong learning)  วันที่ 29 
มกราคม 2563 เวลา 13.30-17.30 น. ส าหรับสถานที่จัดการเสวนาอาจจะจัดที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา โดยจะเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา และ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี เป็นวิทยากร โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการเวียนแจ้ง
ทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกทุกท่านร่วมเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ    
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ 
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มกีารประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาในการสัมมนา และจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการด าเนินงานของสมาชิกชุดที่แล้ว  
  2) Mahidol HIDEF  
   อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี แจ้งว่า ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอบเขตการดูแลสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างการลงนาม และบังคับใช้ โดยจะมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลนักศึกษาที่มี
ปัญหาเร่งด่วน 
  2) ปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจของนักศึกษา มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
เร่ือง education รองลงมา คือ depression, suicidal และสัมพันธภาพกับเพื่อน และอาจารย์ ตามล าดับ 
  ส าหรับค าแนะน าของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เรื่อง การประเมินสุขภาพทางด้าน
จิตใจของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้านั้น ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ แล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุป 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้
ประเมินสุขภาพทางด้านจิตใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบ 
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  3) เริ่มมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศ (transgender) รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งสรุปจากการประชุมให้ทราบในครั้งต่อไป 
   ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
   อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ในวันนี้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) มีการน าเสนอผลการด าเนินการของฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ชุดเก่า และวางแผนการ
ด าเนินงานของฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ชุดปัจจุบัน 
   2) มีการพิจารณาปรับเวลาการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างฯ ให้เร็วขึ้น 
โดยจะประสานกับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
พร้อมกับการแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์  ประจ าปี 2562 ในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้แต่ละส่วนงานมีเวลาในการด าเนินการมากข้ึน 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า 
ตามที่คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  จะประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างของ 
สภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 และการขอให้ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 
2563 นั้น จะพิจารณาน าเสนอในข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ หรือมีนาคม 2563 อีกครั้ง ส าหรับคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้น มีเร่ืองแจ้ง ดังนี้ 
  1) จะมีการพิจารณาปรับตารางการเป็นบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์แต่ละฉบับในการสัมมนา
ของสภาคณาจารย์ 
  2) ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562 มี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช เป็น
บรรณาธิการประจ าฉบับ น าเสนอบทความเรื่อง “วินัยร้ายแรง” โดย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ แนะน าสมาชิกสภา
คณาจารย์ชุดปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ในวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 
  3) ส าหรับข่าวสภาคณาจารย์ฉบับถัดไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  
จะท าหน้าที่บรรณาธิการ ขอให้กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมส่งบทความเข้ามาประชาสัมพันธ์ 
  ที่ประชุม รับทราบ  
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 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
  ประธานแจ้งว่า มีเร่ืองร้องเรียน แต่เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ จึงไม่มีการประชุม เพื่อ
ไม่ให้เกิดการด าเนินการที่ซ้ าซ้อน 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีเรื่องการต่อสัญญาจ้างหลายเรื่องซึ่งจะน าเสนอกับสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนนี้ โดยจะขอให้ฝ่ายบริหารระบุเหตุผลในการไม่ต่อสัญญาจ้างให้ชัดเจน และอาจขอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
บริหารและธรรมาภิบาลพิจารณาเรื่อง สัญญาจ้าง การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
เนื่องจากมีแนวคิดว่า การคัดลอกผลงานทางวิชาการเป็นความผิด แต่ไม่ควรเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่ลงโทษโดยปลด
ออกจากงาน 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งว่า การคัดลอกผลงานอาจจะเกิดจากการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้กระท าอาจไม่มีเจตนาในการคัดลอกผลงาน จึงอาจจัดเป็นวาระของสภาคณาจารย์ เพื่อหา
แนวทางการด าเนินการ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1) พิจารณาแนวทางการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ อาทิเช่น เครื่องมือตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin และระบบอัลกอริทึมของกองบรรณาธิการของวารสารที่ส่งเร่ืองไปตีพิมพ์ 
  2) พิจารณาแนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกในเรื่องดังกล่าวว่า มีการ
ด าเนินการกับผู้ที่คัดลอกผลงานทางวิชาการอย่างไร และน าเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อน าวิธีการนั้นไปปรับใช้ 
  ประธานแจ้งว่า การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ไม่ได้มีบทลงโทษปลดออก แต่ให้พิจารณาจาก
หลายปัจจัยประกอบ เช่น ความจงใจหรือเจตนา ระดับของต าแหน่ง ประวัติและพฤติกรรมในอดีต อีกทั้งต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ จ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และ
คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ซึ่งไม่ได้พิจารณาผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 10-20% เพียงอย่างเดียว   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา แจ้งว่า ได้มีโอกาสเป็นกรรมการตรวจสอบสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย เมื่อตรวจพบสิ่งพิมพ์มีความคล้ายกัน จะมีการพิจารณาระดับของการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการซึ่งแต่ละสาขาจะมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน และพูดคุยกับส านักพิมพ์ก่อนการตีพิมพ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย เสนอให้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ”  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ จะเป็นผู้เข้า
ประชุมแทน 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.10 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ส านักพิมพ์ฯ และอยู่ระหว่างการท าหนังสือแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ โดยการประชุมในครั้งที่แล้ว มีนโยบาย
เก่ียวกับ E-Books และนโยบายในการตีพิมพ์จะเน้นการตีพิมพ์รูปแบบ E-Books โดยประมาณปลายเดือนนี้ จะมีบริษัทมา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท า E-books หากสมาชิกสนใจในเรื่องดังกล่าว จะเรียนเชิญผู้จัดการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบ
กายภาพฯ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเสนอให้มหาวิทยาลัยติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยประตูที่ 2 และ
ประตูที่ 4 เนื่องจากมีผู้พบเห็นพวกโรคจิตในบริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาหญิง ทั้งนี้  
ยังไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ โดยหากไม่ได้รับการอนุมัติ  อาจขอให้ 
สภาคณาจารย์ร่วมกันผลักดันเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากร 
   สมาชิกแจ้งเพิ่มเติมว่า มีผู้ขับรถเร็วและเสียงดัง บริเวณหน้าสถาบันโภชนาการ เวลา 6.00-6.30 น. 
และพบยุงจ านวนมาก บริเวณสนามกีฬา ในช่วงเย็น  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม รับจะน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและ
พัฒนาระบบกายภาพฯ โดยรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 แจ้งว่า มีเอกสารและรายละเอียด เร่ือง การป้องกันยุง ซึ่ง
จะติดต่อผู้เขียนบทความและน าลงข่าวสภาคณาจารย์ 
    ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
   อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา แจ้ง
ว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   ประธานเสนอบรรจุวาระการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารในทุกเดือน โดยจะเชิญผู้บริหาร
ฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภาคณาจารย์ และเสนอแนะประเด็นปัญหา โดยขอให้สมาชิกร่วม
เสนอความคิดเห็นว่า จะเชิญผู้บริหารท่านใดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสภาคณาจารย์ เดือนถัดไป โดย 
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช เสนอ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนในเร่ืองทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ความก้าวหน้า และการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษคล้ายกับโครงการ high performance, high payment  
   อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี เสนอให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมาบรรยายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก
คร้ังหนึ่งใน 3-4 เดือนถัดไป 
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 5.2 ขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก “สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อใช้หมุนเวียนใน
กิจการของสภาคณาจารย์ 
   ประธานแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จ านวน 47,397.73 บาท โดยประธานสภาคณาจารย์
เป็นผู้มีอ านาจลงนามเบิกจ่ายนั้น เดิม จะถอนเงินสดหมุนเวียน จ านวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของสภาคณาจารย์ 
เช่น ค่าโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ค่าพวงมาลา ค่าของที่ระลึก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และท าให้
การด าเนินงานของสภาคณาจารย์มีความคล่องตัวขึ้น จึงขอมติที่ประชุมถอนเงินสด จ านวน 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายใน
กิจการของสภาคณาจารย์ดังกล่าว  
   มติที่ประชุม เห็นชอบให้เบิกเงินจากบัญชีเงินฝาก “สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจการของสภาคณาจารย์ จ านวน 20,000 บาท  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 

  ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 
13.00-18.00 น. ณ แคนทารี เบย์ ระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
 
 
 
. 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
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